

## นพ.สุรพงษ์ฯ ร่วมให้ความเห็นวิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570



นายแพทย์ สุรพงษ์ สีบวงศ์ลี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ประกอบด้วย ดร.พันศักดิ์ วิญญรัตน์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ดร.สำราญ ภูอนันตานนท์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ นายไชยยง รัตนอังกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเรื่องกรอบ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย... สู่ปี 2570” ณ ห้องประชุมเดซ สนิทวงศ์ สศช. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 โดยมี ดร.พนัส สิมะเสถียร เป็นประธานในการประชุม

ดร.อำพน กิตติอำพน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า เศรษฐกิจและสังคมไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า จะได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก 7 ประการ ได้แก่ การเชื่อมโยงของกลุ่มประเทศในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเกิดใหม่ การเปลี่ยนแปลงระบบการเงินของโลก หลังประเทศตะวันออกกลางที่มีทรัพยากรน้ำมันจำนวนมาก กลายเป็นประเทศกลุ่มทุนใหม่ การเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี การใช้พลังงานของโลก และเรื่องภาวะโลกร้อน และปัจจัยภายใน 4 ประการ คือ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ แนวโน้มสังคมผู้สูงอายุ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสภาพความเป็นเมืองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย สศช. ได้เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน

ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ การปรับโครงสร้างทางสังคม การฟื้นฟูพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอนุภูมิภาคและเป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือที่ดี และการเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างสันติสุขในสังคมไทย

นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี กล่าวว่า การวางแผน 20 ปี หรือ 50 ปี ในปัจจุบันเป็นเรื่องยาก เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นเรื่องเศรษฐกิจฐานความรู้ได้เปลี่ยนแปลงวิถีคิด และวิถีการดำเนินชีวิตของคนทั้งโลก ทำให้กระบวนทัศน์ที่พูดกันในปัจจุบันในอนาคตอาจเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แต่การวางแผนระยะยาวก็ยังมีความจำเป็น

“ผมเชื่อว่าการวางแผนในอดีตที่มีการวางแผน 20 ปีข้างหน้า หรือ 50 ปีข้างหน้าอาจจะง่าย แต่ในภาวะปัจจุบันนี้ยากมาก เช่น เรื่องปัญหาการขาดแคลนพลังงานน้ำมันในปัจจุบัน อีก 3 ปีข้างหน้า เรื่องของการใช้พลังงานทดแทนอาจมีคู่แข่งใหม่ที่สามารถใช้เทคโนโลยีทางด้านชีวภาพมาผลิตน้ำมันที่ใช้กับรถรุ่นใหม่ๆ ได้ แต่ว่าราคาถูกลงไปมากกว่าปัจจุบัน 2 เท่าตัว เป็นต้น ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะเปลี่ยนทิศทางการทำนายเรื่องพลังงานของโลกไปโดยสิ้นเชิง การทำนายอนาคต 20 ปีข้างหน้าคงไม่ง่าย แต่ยังเป็นเรื่องที่ต้องทำ”

รองนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน โดยเตรียมคนให้มีความรู้ความเข้าใจและมีคุณธรรม เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากการเตรียมพัฒนาคนถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด นอกจากนี้ ได้แนะนำว่า สศช. ควรจัดเวทีระดมความคิดเห็นจากเยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามากำหนดอนาคตของเขาในอีก 20 ปีข้างหน้า เพราะมีหลายเรื่องที่เยาวชนรู้แต่เราไม่รู้ ซึ่งการระดมความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลที่เป็นผู้ถือหางเสือในการวางแผนงบประมาณลงทุนการขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้ก้าวหน้าต่อไป

ทั้งนี้ สศช. จะได้นำผลการประชุมไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย ปี 2570 และใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2551 ของ สศช. ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

\*\*\*\*\*